



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาจ้างทำหนังสือในรูปแบบ AR (Augmented Reality) รวบรวมผลงานโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำหนังสือในรูปแบบ AR (Augmented Reality) รวบรวมผลงาน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้-

๑. เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างในงานที่สำนักงาน กสทช. ดำเนินการจัดทำในครั้งนี
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางสำนักงาน กสทช. หรือของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตาม
ระเบียบของสำนักงาน กสทช. หรือของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ
สอบราคาจ้างฯ ครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับสำนักงาน กสทช. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็น
ผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๗. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานรับจ้างทำหนังสือในรูปแบบ AR (Augmented Reality)
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ภายใต้สัญญาเดียว โดยผลงานจะต้องดำเนินการแล้ว
เสร็จไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันยื่นซองสอบราคา และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่สำนักงาน กสทช. เชื้อถือ
๘. คุณสมบัติอื่นตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา
ราคากลางที่ใช้สอบราคาจ้างทำหนังสือในรูปแบบ AR (Augmented Reality) รวบรวม
ผลงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น
๙๙๙,๓๘๐.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษี
อากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงไว้ด้วยแล้ว

/ผู้สนใจ



ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ ต่อ ๔๒๔, ๓๓๕๗ ในวันและเวลาทำงาน ทั้งนี้ ผู้ขอรับเอกสารสอบราคาต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นผู้มีอำนาจทำนิติกรรม ในนามนิติบุคคลนั้นเท่านั้น หากไม่สามารถติดต่อรับเอกสารสอบราคาได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบ อำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน พร้อมเอกสารประกอบมามอบไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาทำการ ณ ส่วนงานจัดหาพัสดุ ๑ สำนักงานพัสดุและบริหาร ทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายนิพนธ์ จงวิจิต)

ผู้เชี่ยวชาญรักษาการแทน ผู้จัดการสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
ปฏิบัติการแทน เลขาธิการ กสทช.

